

เรื่องเล่า ชุมชนราชมนตรีร่วมใจ

วัน เสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30-11.00 น.

ณ บ้านประธานชุมชนราชมนตรีร่วมใจ แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ

เช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ ทีมงานที่เลี้ยงแขวงได้นัดกับคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาพของชุมชนราชมนตรีร่วมใจ เพื่อมาร่วมกันเขียนโครงการ “ชุมชนราชมนตรีร่วมใจพัฒนาพื้นที่เพื่อสุขภาพ” เช้าวันนี้พวกเรามาใช้พื้นที่หน้าบ้านพี่ต่าย สำหรับการนัดหมายคณะกรรมการก็มาพบกันตามเวลาที่



นัดหมายด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้ม บรรยากาศของการพูดคุยกันเป็นแบบสบายๆ เพราะทั้งทีมงานและคณะกรรมการเริ่มคุ้นเคยกัน เพราะทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการพัฒนาชุมชนแห่งนี้ให้เป็นพื้นที่สุขภาพ เพื่อให้กรรมการทุกคนได้ทบทวนถึงประเด็นที่ต้องการพัฒนาเพื่อพื้นที่สุขภาพ จากการประชุมกันในครั้งนี้ที่แล้วอ.เอ (วิภาพันธ์ ม่วงสกุล) ได้แจ้งประเด็น ได้แก่ ปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงพื้นที่ริมบ่อน้ำปรับพื้นที่

ด้านการออกกำลังกายและปรับพื้นที่ด้านอาหารซึ่งคณะกรรมการทุกคนก็เห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าว โดยคุณกร (นายสหภัทร แสงสิงห์) ได้นำโครงการที่ตนเองได้เขียนไว้บ้างแล้ว พร้อมกับนำข้อมูลพื้นฐานของชุมชนมาให้ทีมงานที่เลี้ยงแขวงได้นำมาเขียนโครงการเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของข้อมูล



เริ่มต้นด้วยประเด็นการปรับภูมิทัศน์ปรับปรุงพื้นที่ริมบ่อน้ำกิจกรรมที่ต้องดำเนินการคือการขุดลอกบ่อน้ำเพื่อให้บ่อน้ำใสสะอาดขึ้น และเพื่อที่จะนำดินในบ่อน้ำมาทำเป็นแนวคันดินป้องกันน้ำทางฝั่งริมคลอง โดยทำท่อปูนซีเมนต์ที่มีอยู่รอบบ่อน้ำมาทำเป็นทางระบายน้ำ ระหว่างน้ำในบ่อน้ำกับน้ำในคลอง ซึ่งประเด็นนี้คณะกรรมการก็เห็นด้วยกับการนำสิ่งของที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์

และมีการให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพื้นที่ เช่น การตายหญ้า และการลอกบ่อน้ำ โดยการนำพีชน้ำบางชนิดออกจากบ่อ เพื่อให้บ่อน้ำใสสะอาดมากขึ้น



กิจกรรมที่ 2 คือ การสร้างรั้วรอบบ่อน้ำ โดยทางชุมชน เห็นว่าการไม่มีรั้วนั้นก่อให้เกิดอันตรายจากการพลัดตกลงไปในบ่อน้ำได้ โดยคณะกรรมการต้องการที่จะให้มีรั้วแบบรั้วเหล็กตามแนวริมคลองต่างๆภายในเขตภาษีเจริญ ซึ่งประเด็นนี้ที่ทีมงานพี่เลี้ยงได้แจ้งว่า ต้องชัดเจนในขนาดของพื้นที่ และอาจมีการใช้วัสดุอื่นทดแทนเหล็กได้หรือไม่ เพื่อที่จะให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้

สำหรับกิจกรรมที่ 3 กิจกรรม ปลูกต้นไม้ยืนต้นรอบบ่อน้ำซึ่งพี่ดำ (นายดำรง เดชกุล) ผู้มีความชำนาญในการปลูกต้นไม้ ได้แจ้งความประสงค์ในสนับสนุนต้นมะขามป้อม เพื่อใช้ในการปลูกเป็นไม้ยืนต้นรอบบ่อน้ำ และอาจขอสนับสนุนจากโครงการฟื้นคืนพันธุ์ ซึ่งจะให้ประชาชนในชุมชนมาร่วมปลูกต้นไม้ และร่วมกันดูแลต้นไม้ของตนเองต่อไปกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสร้างทางเดินเท้ารอบบ่อน้ำ (ให้เป็นที่ยอกกำลังกาย) โดยใช้การปูพื้นกว้างประมาณ 2 เมตร ด้วยอิฐตัวหนอน โดยใช้กำลังแรงงานของคนในชุมชนมาร่วมด้วยช่วยกันปูพื้นทางเดิน และกิจกรรมสุดท้าย คือกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมปรับพื้นที่ด้านอาหาร เพื่อปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้โดยใช้พื้นที่ริมบ่อน้ำด้านริมคลอง เพื่อทำเป็นแปลงเกษตรของชุมชน โดยขอสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช จากภาคีเครือข่ายเมล็ดพันธุ์ และประชาชนมาร่วมกันปลูกผักสวนครัวร่วมกัน



สุดท้ายก่อนแยกย้าย พี่ดำได้นำฝรั่งไทยที่ได้ปลูกไว้มาให้ทีมงานพี่เลี้ยงแขวง ได้นำไปรับประทาน ซึ่งมีรสชาติหวาน กรอบอร่อย ซึ่งหาทานได้ยากในปัจจุบัน โดยถือว่าเป็นของดีของชุมชนราชมนตรีร่วมใจ โดยพี่เลี้ยงแขวงได้แจ้งว่าชุมชนราชมนตรีร่วมใจ อาจนำฝรั่งไทยนี้ไปร่วมจำหน่ายในงานวันเปิดบ้านของชุมชนเลิศ สุขสม เพราะถือว่าเป็นบ้านใกล้เคียงเรือนเคียงกับชุมชนราชมนตรีร่วมใจ เพื่อให้ประชาชนเขตภาษีเจริญได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งตอนนี้ประเด็นการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะของชุมชนราชมนตรีร่วมใจเริ่มชัดเจนมากขึ้นแล้วค่ะ



สีหน้าของบ้านจุกวันนี้มีแต่รอยยิ้ม ก่อนเปิดการประชุม บ้านจุกได้ฝากข้อถ้อยคำให้กับคณะกรรมการ ไว้ว่า “พวกเรามาจับมือกัน เพื่อให้ลูกหลานและคนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์และเอาชนะความยากลำบากให้ได้” ทำให้สะท้อนคิดได้ว่าทุกชุมชน ทุกสังคม มีทั้งคนที่ต้องการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง และผู้ที่ต้องการรอดูผลงาน ดังนั้น คำนิทานใช้อาจเป็น

แรงผลักดันเพื่อให้เกิดกำลังในการพัฒนา ก่อให้เกิดความสามัคคีกันของคนในชุมชน และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ร่วมกันซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ความยั่งยืนต่อไป

By ดอกหญ้า สีเขียว...